

## นโยบายของผู้บริหาร

นายแพทย์อัษฎบูรณ์ ธีระกุล โดยได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่ลาน โดยให้แนวคิดในการทำงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์: โรงพยาบาลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๖

พันธกิจ: ๑.มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

๒.จัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน สวยงาม ปลอดภัย

๓.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม และพฤติกรรมกา

บริการที่ดี

๔.จัดบริการสาธารณสุขโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ค่านิยม: MAELAN

M-Meeting ตกลงร่วมมือกัน,

A-Agility บริการรวดเร็วและยืดหยุ่น,

E-Ethic & Professional standard มีคุณธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ,

L-Learning องค์กรแห่งการเรียนรู้, A-Altruism เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม,

N-Network ทำงานเป็นเครือข่าย

ผู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยม:

M-Meeting ร่วมมือกัน:ประธานและแกนนำคุณภาพแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมทุกเดือนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ

A-Agility บริการรวดเร็วและยืดหยุ่น:เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มาทำงานตรงเวลา และปรับเวลาการทำงาน กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความยืดหยุ่น ภายใต้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

E-Ethic & Professional standard มีคุณธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ:เป็นแบบอย่างในแต่งกายตามวิชาชีพ การยิ้ม ไหว้ ทักทาย สลาม มีความโปร่งใสในการประชุมชี้แจงร่วมจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ จัดสร้างอาคารร่วมกำหนดเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน การส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น

L-Learning องค์กรแห่งการเรียนรู้ :โรงพยาบาลได้จัดทำแผน KM ,แผน share ความรู้และมาตรฐานต่างๆรวมถึงความรู้ทางวิชาการใหม่ ในทุกหน่วยงานประจำปี ส่งเสริมให้สนับสนุนการศึกษาต่อในวิชาชีพต่างๆ ร่วมทำ CQI หัวหน้าพาทำคุณภาพ และจัดทำแนวทางปฏิบัติใหม่ เช่น การเก็บส่งตรวจ ,การฉีดยา insulin ในผู้ป่วย DM ,การดูแลผู้ป่วยโรค HT,DM, การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ การจัดเก็บขยะ เป็นต้น ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบว่า มีการจัดทำ KM ๑๓ เรื่อง และสรุปแนวทางปฏิบัติใหม่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปปฏิบัติงานได้มีความชัดเจน

A-Altruism เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม :แกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำงานนอกเวลา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ได้แก่ ค่ายยาเสพติด โรงพยาบาลสนาม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น

N-Network ทำงานเป็นเครือข่าย : ร่วมเป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัด อำเภอ ได้แก่ พชอ,QLN, งานยาเสพติด ,คณะกรรมการกำกับทางคลินิก ,จิตอาสา เป็นต้น

การบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการจัดเก็บรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยใช้มาตรฐาน HA

0

(นายอัครชัย ธีระกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน